

กรมพัสดุ



ที่ สร ๐๒๐๗.๐๗/๒๐๗๒๖

15030

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๓๐๐๐ 2332

ผู้รับมอบพัสดุ  
นางสาว...

วันที่รับมอบพัสดุ  
๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยการสัตวบาล วิทยาลัยการสัตวบาล  
ส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัด...

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สร ๐๒๐๗.๐๗/๒๐๖๕๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งรายการ วงเงินงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหรับรายการตามร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บัดนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้แล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการงบลงทุน วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑,๖๓๓,๖๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน หกร้อยสามสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ที่จัดสรรให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนงาน/ผลผลิต/โครงการและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนงาน/ผลผลิต/โครงการและกิจกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย และขอให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ดำเนินการและถือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยให้บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยระเบียบว่าด้วยการ บริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยการก่องหนผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ตามระเบียบฯ และตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง โดยมี เงื่อนไขว่าจะก่องหนผู้กักขังได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณแล้วเท่านั้น โดยมีแนวทาง ดังนี้

๒.๑ หากเป็นรายการก่องหนผู้กักขังขั้นปีที่เป็นการจ่ายลดทุนรายการใหม่ ให้หน่วยรับงบประมาณ จัดส่งรายละเอียดแบบรายการสิ่งก่อสร้าง ราคาากลาง และรายละเอียดประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของราคา

๒.๒ ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณา กำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันการเบิกจ่าย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๒.๓ หากคาดการณ์ว่ามีรายการงบประมาณที่ไม่สามารถก่องหนได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เมื่อมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศใช้จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

๓. การเตรียม...

๓. การเตรียมการก่อนการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน ๒๐๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานประสานกับกองกฎหมายและกองบริหารการคลัง เพื่อตรวจสอบเอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

๔. ไม่ควรเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้างโดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนให้ผู้รับจ้างเพื่อให้สามารถลงนามได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นผลให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่รวมถึงการดำเนินการหลังลงนามสัญญา ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบเขตสุขภาพ และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป

๕. สำหรับรายการก่อสร้างอาคารที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ตรวจสอบเงินงบประมาณปีก่อนยังอยู่ในระบบ GFMS และให้ดำเนินการบริหารสัญญาจ้างการก่อสร้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนกับการก่อสร้างและส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละงวดงาน ไม่ควรส่งมอบงานและเบิกจ่ายงบประมาณหลายงวดในคราวเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ไม่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่ามีการเบิกจ่ายที่ล่าช้า ส่งผลให้การตั้งค่าของงบประมาณไม่เพียงพอในปีถัดไป

๖. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาอย่างต่อเนื่อง ได้ที่ Website : www.phdb.moph.go.th -> ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ --> โปรแกรมติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะใช้ข้อมูลเฉพาะในระบบรายงานดังกล่าวเท่านั้น โดยจะรวบรวมข้อมูลทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูง ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพต่อไป

๗. กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดโอนงบประมาณที่เหลือคืนกลับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยด่วน เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายที่สำคัญ และมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนางานสาธารณสุขหรือนำไปช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ที่ประสบภัยพิบัติ หากหน่วยงานมีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวให้แจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายหลัง โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบเขตสุขภาพและเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย อิศราภิมงคล)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

รักษาการแทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข  
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

โทร./โทรสาร เขตสุขภาพที่ ๑๒๓ : ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๐  
เขตสุขภาพที่ ๔๕๖ : ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๔  
เขตสุขภาพที่ ๗๘๙ : ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๘  
เขตสุขภาพที่ ๑๐๑๑๑๒ : ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๗๘

สำเนาส่ง - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุ  
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่  
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป พิษณุ, พะเยา, เชียงใหม่

king

5 พย ๖๖

จรรยา  เลขานุการ  
 พิษณุ  การเงิน

.....

4 พย ๖๖